

E-NEWS การประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผพว. และประธานเครือข่ายพันธมิตร Thailand Research Integrity Network (TH-RIN) กล่าวต้อนรับ และแนะนำเครือข่ายพันธมิตร TH-RIN ร่วมด้วย รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้สถานภาพบทบาทและภารกิจด้าน Research Integrity ของสถาบันในภาพรวม โดยงานประชุมครั้งนี้ มีท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 58 ท่าน

ที่ประชุมได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นข้อจำกัดของงบประมาณและนโยบายต่างๆ ทำให้บางครั้งแม้ข้อเสนอโครงการจะดี ก็อาจไม่ได้รับทุนสนับสนุน จึงเสนอแนะให้สร้างบูรณาการการวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ 1. บูรณาการกระบวนการให้ทุน แหล่งทุนต้องมีนโยบายการให้ทุนที่ชัดเจน เปิดเผยว่าองค์กร/มหาวิทยาลัยใด เป็นผู้ประเมินนักวิจัย/หน่วยงานไหน มีข้อกำหนดการให้ทุนอย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดสรรทุนให้นักวิจัยเป็นไปอย่างเหมาะสม แจ่มชัดบกร่องในข้อเสนอโครงการให้นักวิจัยทราบ เพื่อให้ นักวิจัยรู้ว่าตนต้องพัฒนาในส่วนใดเพิ่มเติม ลำดับต่อมาคือ 2. บูรณาการกระบวนการทำวิจัย ทุกการศึกษาวิจัยควรใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เช่น มาตรฐานคณะกรรมการ IRB หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Registration) ในระบบ TCTR : Thai Clinical Trials Registry ก่อนจะเริ่มดำเนินการในคนไข้คนแรก เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน โดยระบบ TCTR มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวเสริมว่าถึงแม้บางมหาวิทยาลัยจะยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน แต่ก็ควรเตรียมระบบ กลไก การจัดการไว้ก่อน เป็นการเตรียมพร้อม และจริยธรรมไม่ได้จำกัดแค่นักวิจัย แต่รวมไปถึงหน่วยงานสนับสนุน กำกับ งานวิจัย และแหล่งทุนด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ควรตระหนักและตื่นตัวเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยให้มาก การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตร TH-RIN จะสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีหน่วยงาน ORI ที่ชัดเจน สามารถเรียนรู้การกำกับดูแลที่ดีไปพร้อมกันได้

